

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 2086/SGTVT-QLHTGT

V/v: Trả lời phản ánh của công dân
trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh về
dịch chuyển biển chỉ dẫn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh;
- Công dân.

Ngày 12/9/2024, Sở Giao thông vận tải nhận được phản ánh, kiến nghị của công dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với nội dung:

Tôi là Nguyễn Thị Thu Trang và đang sinh sống trên mặt đường 286 Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong Bắc Ninh, Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn trang cổng thông tin điện tử của Huyện đã giúp tôi kết nối đến những đơn vị chức năng mà bản thân tôi đôi khi chưa biết sẽ hỏi ai hay ở đâu;

1/ Hoàn cảnh

Gia đình tôi trước khi Sở giao thông vận tải lắp biển chỉ đường thì bên tay phải đã là 1 trụ điện. Bên tay trái là 1 hàng cây, tuy nhiên hàng cây không trồng giữa 2 nhà, mà là trồng hẳn sang phía đất của gia đình tôi. Nhưng vì cây xanh mang lại bóng mát nên tôi cũng không có ý kiến gì, gia đình tôi chấp nhận sự thiệt thòi này!

Sau đó, vào năm 2022, sở Giao thông đã lắp thêm 1 biển chỉ đường vào vị trí hàng cây giữa 2 nhà, vì vậy khổ đất mặt đường của gia đình tôi ngày càng thu hẹp, chưa kể đến sự lấn chiếm từ những người hàng xóm thì gia đình tôi gần như không có lối đi xe vào nhà nếu như có ô tô đỗ ở cửa nhà.

Hơn thế nữa, cá nhân tôi nhận thấy, những nhà hàng xóm nhà tôi, mặt tiền rất đẹp, ko hề bị cây hay cột điện nào, thì bản thân tôi cảm thấy sự không công bằng. Vì vậy, nếu có thể bỏ cột đèn đi, gia đình chúng tôi sẽ chuyển vị trí cây để không bị chắn 2 bên lối vào như ngõ hẻm.

2/ Đề xuất

Kính mong bộ giao thông của Huyện Yên Phong xem xét, chuyển biển chỉ đường bên tay trái cửa nhà tôi sang vị trí khác!

Sau khi xem xét nội dung phản ánh của công dân; Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Năm 2020, Sở Giao thông vận tải đã đầu tư lắp dựng hệ thống biển báo chỉ dẫn giao thông tại nút giao giữa đường ĐT.286 với đường ĐT.295, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (trong đó có biển báo chỉ hướng theo phản ánh của công dân); Trước khi triển khai, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên Phong xác định, thống nhất vị trí lắp dựng biển báo chỉ hướng đảm

bảo tiêu chí: Có mặt bằng để lắp đặt, giữa 2 nhà, đảm bảo khoảng cách là chẵn đối với các nội dung trên hệ thống biển báo chỉ dẫn

Hiện tại, dọc tuyến đường ĐT.286 có hệ thống điện chiếu sáng, tủ điện, cây xanh, biển báo giao thông, cọc tiêu... Một số nhà dân hiện trạng hai bên nhà có hệ thống biển báo, tủ điện và cột điện chiếu sáng. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh, UBND huyện Yên Phong rà soát, lên phương án dịch chuyển biển báo, cột điện... chưa hợp lý theo phản ánh của công dân.

Trên đây là ý kiến của Sở Giao thông vận tải gửi Công thông tin điện tử tỉnh tổng hợp trả lời công dân theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLHTGT.

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QLKCHTGT**

Trần Mạnh Cường